

**การประชุมคัดเลือกเกษตรกรภายใต้โครงการ Farmer Shop**  
**วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**



บรรยากาศในห้องประชุม

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.จุฑาทิพย์ ภักธราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer shop ร่วมกับ ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม ได้จัดประชุม ภาควิชาผู้ประกอบการ โครงการ Farmer shop โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการระดมความคิดและวางกรอบแนวทางการ ขับเคลื่อนโครงการ Farmer shop ไปสู่การจัดตั้งและดำเนินการร้าน Farmer shop โดยมีภาควิชาผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม โครงการจำนวน 20 ราย ประกอบไปด้วย ร้านพรทิพย์ จ.ภูเก็ต กลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร ตราพุทธรักษา กลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน บริสุทธิ์ประดู่ลาย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ จ.นราธิวาส กลุ่มผู้ผลิตโรลออนสารส้มและ สมุนไพร กลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย ผู้ผลิตกล้วยอบเล็บมือนาง จ.ชุมพร ผู้ผลิตไขโป้วสามรสครูประไพ จ.ฉะเชิงเทรา ผู้ผลิตชาเขียวใบหม่อน จ.กาญจนบุรี ฟาร์มต้นเห็ดปรีญญา จ.ชลบุรี ฯลฯ

ผลการประชุมภาควิชาผู้ประกอบการเห็นด้วยในปณิธานและวัตถุประสงค์ของโครงการ Farmer shop และสมัครใจเป็น สมาชิกของโครงการเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาไปสู่การจัดตั้งและดำเนินการร้าน Farmer shop โดยในที่ประชุมได้มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคือ คุณกาญจนา กุหากาญจน์ จากบริษัท ซี.เค.อินดัสทรี (2000) จำกัด รองประธานกรรมการได้แก่คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ จากบริษัทเอส.ที.ไอ มาร์เก็ตติ้ง (1995) จำกัด กรรมการ 3 ท่านได้แก่ คุณสุขุม ไททอง จากบริษัทแม่เกตุ อุตสาหกรรมอาหารไทย จำกัด คุณชนิดา สงวนสิน จากฟาร์มต้นเห็ด ปรีญญา และ คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ จากผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่น Lalake



หลังจากนั้นในตอนบ่าย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการ โครงการ Farmer shop เพื่อการดำเนินการในรอบเวลา 6 เดือน โดยมีแผนที่จะประชุมทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน และในเบื้องต้นมี แผนที่จะออกบู๊ทเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 30 ปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัดในวันที่ 5-7 มกราคม 2554 และ ออกบู๊ทในงานวันเกษตรแห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้นัดหมายประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการจัดชั้นวางสินค้าในวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสารสนเทศสหกรณ์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

